

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือ/สร้างพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ มธ.

เป้าประสงค์ การดำเนินการในเรื่อง/ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างประหยัด และมีแรงเสริม (synergetic force) จากหน่วยงานต่าง ๆ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)		
			ปีงบประมาณ		
			๕๕	๕๖	๕๗
<ul style="list-style-type: none"> ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 	โครงการปรับปรุงระบบให้บริการทางการศึกษา (ของสำนักทะเบียนและประมวลผล)	ระบบสามารถส่ง e-mail ถึงนักศึกษาที่มีรายชื่ออยู่ใน class list ของวิชาต่าง ๆ ได้	-	๓.๐	-
	โครงการออกใบรับรองนักศึกษาอัตโนมัติ	สำนักทะเบียนฯ มีระบบที่สามารถออกใบรับรองให้กับนักศึกษาแบบอัตโนมัติได้	๑.๕	-	-
	โครงการ TU Library @ Dorm และ TU Library @ Home	นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลการศึกษา/วิจัย (ที่สำนักหอสมุดบอกรับ) ได้จากหอพัก/บ้าน ผ่านระบบ virtual private network (VPN)	-	๒.๐	-
	โครงการร่วมมือกับสำนักหอสมุดเพื่อเผยแพร่เอกสารหายากของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณชน	ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารหายากของมหาวิทยาลัย (ที่มหาวิทยาลัยคัดเลือกแล้ว) ผ่านระบบ online	๒.๐	๐.๒๐	๐.๒๐
	โครงการจัดทำ TU virtual hall of fame ร่วมกับโครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์	นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถเข้าชม TU hall of fame ได้ตลอดเวลา ผ่านระบบ online	๒.๐	๐.๒๐	๐.๒๐

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ต่อ)

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	งบประมาณที่ใช้ (ล้านบาท)		
			ปีงบประมาณ		
			๕๕	๕๖	๕๗
<ul style="list-style-type: none"> ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 	ร่วมมือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดทำ e-Book	หนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถขายได้ในรูปแบบของ e-Book (ปีละ 5-10 ปก)	ร่วมมือกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
<ul style="list-style-type: none"> ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ UniNET หรือ NEDNET	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่าย UniNET/ NEDNET ได้	อยู่ระหว่างการตกลงกับผู้ดูแลระบบ UniNET/ NEDNET		
	โครงการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ สวทช.	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ สวทช. ซึ่งเป็นเครือข่ายการศึกษาและการวิจัย สำหรับการศึกษาศึกษา/ การวิจัยข้ามสถาบัน/ ประเทศ	เป็นโครงการต่อเนื่อง		
	โครงการปรับปรุงห้อง/พื้นที่บริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับบริษัทเอกชน	ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น True ในการพัฒนาห้อง/พื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชน		
	โครงการเผยแพร่ความรู้ ออกสู่สังคม (มหาวิทยาลัยเป็นผู้ทำ content และขายลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ให้กับบริษัทเอกชน)	มหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญออกสู่สังคมผ่านระบบการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TV Internet เป็นต้น	อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทเอกชน		
	โครงการ IP TV	นักศึกษา (ทั้งที่พักอยู่ในมหาวิทยาลัยและภายนอก) สามารถเข้าถึง IP TV ได้ ในราคาที่เหมาะสม	ร่วมมือกับบริษัทเอกชน		